



ประกาศศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย เขตพื้นที่ตำบลปากแพรก
อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตามที่ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้รับคำร้องขอรับความช่วยเหลือของประชาชน กรณีบ้านพักอาศัยเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบกับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยตามอำนาจหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก มีมติให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๓ และตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สถานีตำรวจผู้ตรดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต ๘ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๔๕ น. ระบุพอสั่งเขพบว่าที่เกิดเหตุพบมีเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังดังกล่าวจริง เป็นบ้านพักอาศัยลักษณะเป็นบ้านไม้เดิม และสร้างบ้านปูนด้านหน้าเชื่อมต่อใหม่ ซึ่งส่วนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน คือบริเวณห้องครัว บ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของนายสิน ทองรอด เป็นเจ้าของบ้าน และผู้มาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือคือนางสาวมลิษา ทองรอด เป็นบุตรสาว โดยนายสิน ทองรอด ไม่สามารถมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ด้วยตัวเอง จึงมีหนังสือมอบอำนาจให้นางสาวมลิษา ทองรอด มาทำการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแทน และดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องจนเสร็จสิ้น

โดยที่ประชุมมีมติให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยบ้านพักอาศัยของนางสาวมลิษา ทองรอด บ้านเลขที่ ๑๕๘ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากแพรก อำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๐๑.๓๐ น. ให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ด้านการดำรงชีพ ให้การช่วยเหลือจ่ายเป็นเงิน ดังนี้

๑. ค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของที่ได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนเงิน ๑๙,๒๐๐ บาท
๒. ค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ที่สูญหายหรือได้รับความเสียหาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เท่าที่จ่ายจริงครอบครัวละไม่เกิน ๓,๕๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๗๐๐ บาท (-สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก